

Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG**

**Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng thẩm định
- Phòng Quản lý đào tạo**

Thực hiện kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thạc sĩ ngành Điều dưỡng vào ngày 14/03/2024 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương theo Quyết định số 128/QĐ-ĐKKTYTHD ngày 28/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Ban xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Điều dưỡng xin được tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng như sau:

STT	Ý kiến của Hội đồng	Nội dung chỉnh sửa
1	Bổ sung cập nhật thông tư các quy trình quy định thông tư của Chính phủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các quy định của Nhà trường	- Đã cập nhật Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 của Bộ GD&ĐT ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học thay thông tư Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 - Đã bổ sung quy chế đào tạo của Trường, nghị quyết Hội đồng trường phê duyệt chủ trương mở mã ngành.
2	Bổ sung thông tin làm rõ sự cần thiết mở mã ngành thạc sĩ	- Đã bổ sung số lượng cơ sở đào tạo điều dưỡng và mục đích đào tạo thạc sĩ góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực y tế trong mục lý do mở mã ngành. - Đã bổ sung thông tin về hoạt động đào tạo sau đại học của trường trong mục năng lực đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
3	Rà soát năng lực đào tạo thạc sĩ	Đã điều chỉnh và bổ sung làm rõ: - Nguồn nhân lực tổng thể của Trường - Nguồn nhân lực có trình độ PGS, TS tham gia đào tạo cho CTĐT thạc sĩ ngành



		điều dưỡng.
4	Rà soát và bổ sung minh chứng hoàn thiện trong các nội dung, thống nhất giữa đề án mở ngành và các minh chứng kèm theo	Đã rà soát và điều chỉnh thống nhất nội dung trong quyền đề án đăng ký mở ngành đào tạo và quyền minh chứng hồ sơ đăng ký mở ngành.
5	Bổ sung bảng đối sánh CDR CTĐT thạc sĩ với trường trong nước và quốc tế; kết quả khảo sát các bên liên quan về CDR, CTĐT	<ul style="list-style-type: none"> - Đã bổ sung bản đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ với các trường trong nước và quốc tế (ĐH Y Hà Nội, ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Burapha - Thái Lan, Queensland - Úc) trong quyền minh chứng hồ sơ đăng ký mở ngành. - Đã bổ sung báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (lãnh đạo, chuyên gia/giảng viên, người học) về sự phù hợp chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thạc sĩ điều dưỡng trong quyền minh chứng hồ sơ đăng ký mở ngành.
6	Chỉnh sửa lại chuẩn đầu ra của CTĐT, có thể viết tách CDR theo từng nội dung kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm.	Chuẩn đầu ra của CTĐT đã được rà soát và điều chỉnh đảm bảo đo lường được. Tuy nhiên, chuẩn đầu ra vẫn giữ cách viết theo hướng năng lực (tích hợp kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm).
7	Rà soát, chỉnh sửa cấu trúc CTĐT	<ul style="list-style-type: none"> - Giữ nguyên tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo là 60 TC - Bổ sung 2 học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành: Dinh dưỡng lâm sàng 4TC (2LT/2LS) và Phục hồi chức năng trong thực hành điều dưỡng 4TC (2LT/2LS).
8	Rà soát toàn bộ mục tiêu, nội dung học phần đảm bảo đáp ứng được chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra CTĐT	<ul style="list-style-type: none"> - Đã rà soát toàn bộ 26 ĐCCT đảm bảo đúng quy định về yêu cầu trình độ PGS, TS tham gia giảng dạy CTĐT thạc sĩ điều dưỡng. - Đã rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nội dung giảng dạy các học phần trong chương trình đảm bảo không trùng lặp với chương trình đại học - Đã điều chỉnh phương pháp giảng dạy từ

		<p>thuyết trình, giải thích cụ thể thành phương pháp giảng dạy tích cực (thảo luận nhóm, nêu vấn đề...) để tăng vai trò chủ động của người học.</p> <p>- Đã rà soát và cập nhật tài liệu tham khảo, giáo trình giảng dạy của 26 ĐCCT học phần trong CTĐT thạc sĩ điều dưỡng.</p>
9	Kế hoạch tuyển sinh	<p>Đã bổ sung quy mô và đối tượng tuyển sinh theo TT 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ ý kiến của hội đồng, đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p>
10	Rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo	<p>- Đã bổ sung giảng viên thỉnh giảng (6TS điều dưỡng), minh chứng về điều kiện GV thỉnh giảng được cập nhật trong quyền minh chứng hồ sơ mở mã ngành (Mẫu 1)</p> <p>- Đã bổ sung bản quyền thư viện: Đường link thư viện số của trường: http://dSPACE.hmtu.edu.vn/</p> <p>- Đã bổ sung hợp đồng nguyên tắc</p>

Ban biên soạn



TS. Đỗ Thị Thu Hiền

Thư ký



ThS. Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch hội đồng



PGS.TS. Vũ Đình Chính

Xác nhận của cơ sở đào tạo



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Cẩm Hưng

